

แบบรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำนักงานประกันสังคม

ลำดับ ที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	แนวทางตามแผนบูรณาการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง ความซื่อสัตย์ สุจริต ✓	สร้างกลไกการ ป้องกันการ ทุจริต ✓	สร้าง ประสิทธิภาพใน การป้องกันการ ทุจริต ✓	
1	การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	จำนวนข้าราชการที่ได้รับ รางวัล	2 คน	2 คน / ข้าราชการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	กบค
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทะเบียนและเงินสมทบ	จำนวนผู้เข้าอบรม	135 คน	135 คน	✓	✓	✓	กฝ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวินิจฉัย ประโยชน์ทดแทน	จำนวนผู้เข้าอบรม	300 คน	150 คน	✓	✓	✓	กฝ
4	การสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม	จำนวนผู้เข้าอบรม	4 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	✓	✓	กฝ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานกฎหมาย	จำนวนผู้เข้าอบรม	150 คน	149 คน	✓	✓	✓	กฝ
6	The Leadership Dynamic Program	จำนวนผู้เข้าอบรม	105 คน	66 คน	✓	✓	✓	กฝ
7	Service Mind : การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบริการ เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ	จำนวนผู้เข้าอบรม	150 คน	150 คน	✓	✓	✓	กฝ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ	จำนวนผู้เข้าอบรม	280 คน	210 คน	✓	✓	✓	กฝ
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้หลักสูตรระเบียบงานสาร บรรณและการทำลายหนังสือราชการ	จำนวนผู้เข้าอบรม	180 คน	182 คน	✓	✓	✓	กฝ
10	โครงการการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส ของบุคลากร สำนักงานประกันสังคม	จำนวนผู้เข้าอบรม	50 คน	36 คน	✓	✓	✓	กฝ
11	โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับลูกจ้างส่วนราชการ	จำนวนรุ่นที่จัดอบรม	3 รุ่น	3 รุ่น / ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีจิตสำนึกใน ความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถสร้างกลไกการป้องกันการ ทุจริตได้	✓	✓	✓	สภท

ลำดับ ที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	แนวทางตามแผนบูรณาการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง ความซื่อสัตย์ สุจริต ✓	สร้างกลไกการ ป้องกันการ ทุจริต ✓	สร้าง ประสิทธิภาพใน การป้องกันการ ทุจริต ✓	
12	งานตรวจสอบภายใน	จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ตรวจ	49 หน่วย	13 หน่วย/ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยรับ ตรวจ สำนักงานประกันสังคม ได้รับทราบและจะ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นและ ลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายให้ อยู่ในระดับต่ำและยอมรับได้	✓	✓	✓	กตบ
13	ยกร่างกฎหมาย	จำนวนกฎหมาย	10 ฉบับ	3 ฉบับ	✓	✓	✓	กม
14	เผยแพร่คู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ - จัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตใน การปฏิบัติราชการเพื่อเผยแพร่ในสำนักงานประกันสังคม	ประชาสัมพันธ์ให้แก่ บุคลากรในองค์กร	ครั้ง	3 ครั้ง / ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ภายใน สปส. เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	✓	✓	✓	ศสน
15	กิจกรรมจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนครั้งในการจัด ประชุม	4 ครั้ง	5 ครั้ง / จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 ต.ค 61, 1 พ.ย.61 ,18 ธ.ค. 61 ,10 ม.ค. 62 ,22 ก.พ.62 ,20 มี.ค.62		✓		กพบ
16	ระบบเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ	จำนวนการเบิกจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์	1,833,000 รายการ	1,320,757 รายการ	✓	✓	✓	
17	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด - เผยแพร่ข้อมูลบทความ และหรือหนังสือความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันและเสริมสร้างรวมถึงพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีวินัย - จัดทำบทความและหรือหนังสือ เกี่ยวกับความรู้เรื่องวินัยเผยแพร่ (คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน) - สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล	10 ครั้ง	16 ครั้ง/บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบวินัย	✓	✓	✓	กบค
		จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล	4 ครั้ง	16 ครั้ง/ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง วินัย และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง	✓	✓	✓	
		จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล	6 ครั้ง	20 ครั้ง/เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	แนวทางตามแผนบูรณาการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง ความซื่อสัตย์ สุจริต ✓	สร้างกลไกการ ป้องกัน ทุจริต ✓	สร้าง ประสิทธิภาพใน การป้องกันการ ทุจริต ✓	
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารงานการเงินการบัญชี	จำนวนรุ่นที่จัดอบรม	1 รุ่น	1 รุ่น	✓	✓	✓	กค
19	สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอเลขอาธิการและเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมประจำทุกเดือน	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูล	11 ครั้ง	6 ครั้ง	✓	✓	✓	
20	ศูนย์บริการข้อมูล 1506 - ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ของศูนย์บริการ ข้อมูล 1506 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สปส.เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหลัก (ศสน.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนัก กอง ศูนย์ เขต จังหวัด/สาขา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนไปมาระหว่างหน่วยงานด้วยกันได้ทั่วประเทศผ่าน Web Application	ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของ ผปต.ในระบบ สปส.ที่ได้รับการแก้ไขภายใน 25 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง	เรื่อง	จำนวน 1,694 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,613 เรื่อง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้ว 95.22 %	✓	✓	✓	ศสน
21	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน	จำนวนผู้เข้าอบรม	60 คน	56 คน / ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการค้างานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และการเกิดโทษในการทุจริตต่อหน่วยงานหรือลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	✓	✓	✓	สภท
22	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา	จำนวนครั้งในการติดตามผล	2 ครั้ง	1 ครั้ง / ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน	✓	✓	✓	กทป
23	การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูล	ครั้ง	๑ ครั้ง / เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการรับสินบนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานประกันสังคม	✓	✓	✓	กบค
24	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	ร้อยละของจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ ๘๐	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ / ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบทุ่มเท เสียสละ และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และมีการทำงานร่วมกัน รู้รักสามัคคี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	ศสน
25	เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานภายนอก	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการ	ครั้ง	๓ ครั้ง / องค์กรมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมสุจริต	✓	✓	✓	กบค